



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓)
ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตำแหน่ง และจำนวนที่รับสมัครยังไม่ครบถ้วนตามประกาศดังกล่าว และมีผู้สมัครเพื่อคัดเลือก
เข้าปฏิบัติงานเพิ่มเติม

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย
(ครั้งที่ ๓) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ตามประกาศนี้ มารายงานตัว
ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป พร้อมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน
๒ ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ และรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป เพื่อประกอบการรายงานตัว
โดยให้มารายงานตัว ณ อาคารเทพศิรินทร์มัธยมคลองรัฐ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
จังหวัดชัยนาท

อนึ่ง ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นอันยกเลิกการได้รับคัดเลือกของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การได้รับคัดเลือก
๒. ผู้นั้นไม่มีรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ ๓) (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

พื้นที่ : จังหวัดชัยนาท

ลำดับที่ ๑ อำเภอโมนรรมย์ ตำบลท่าฉนวน (หน่วยงานรับผิดชอบ : คณะเกษตรและชีวภาพ)

ลักษณะงาน/ตำแหน่ง	บัณฑิตอาสาชุมชน
ลักษณะงานที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน (เป็นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)	ผ่านการคัดเลือก นางสาวฐิติชญา อินพักทัน

Handwritten signature